
  

8 เส้นทางสู่ความสุข 

Folk Rice ตลาดข้าวอินทรยี์ในมอืคนรุ่นใหม ่
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“เพราะทุกคนมีความฝัน และมสีทิธิ์ท่ีจะเดินตามฝันโดยไม่ต้องเดินตามคนอื่น” คือสิ่งท่ีอนุกลู ทรายเพชร ชายหนุ่มวัย 30 เชื่อ
มาตลอด และเพราะความเชื่อมั่นในพลังแห่งความฝันท าให้เขามีเส้นทางชีวิตที่ไม่เหมือนใคร เพราะฝันของเขาไม่มีใคร
เหมือน   

จากเด็กนักเรียนโรงเรียนวดั ลูกชาวนาจังหวัดสุรินทร์ที่ขอให้แม่ขายที่นาเพื่อส่งให้ตัวเองเรียนวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ฯ 
ในสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง แต่วฒุิการศึกษาที่ติดมือกลับบ้านกลายเป็นปรญิญาตรีด้านสังคมศาสตร ์ก่อนจะกลับบ้านพร้อมด้วย
บาดแผลในใจท่ีสุดท้ายต้องกลับมาเช่าผืนนาคนอ่ืนปลูกข้าวเพื่อท าข้าวอินทรีย์หลากหลายพันธุกรรมและท าการตลาดโดยผ่าน IT 
ภายใต้ช่ือ Flokrice ที่มีออเดอร์จากต่างประเทศบางครั้งสูงถึงหลักพันตัน พร้อมกับเปิดเวทีให้มี sommelier หรือการชิมข้าว
หลากหลายสายพันธ์ุ 



 

“ผมจัดการเองหมดเลย ตอนน้ันยงัเป็นวัยรุ่น อยากได้อะไรก็ต้องได้ แต่เราไมไ่ด้อยากได้ในสิ่งท่ีไม่ดเีลยนะ เราแคม่ีความใฝฝ่ันท่ี
ท าไมมนุษย์คนหนึ่งจะมไีมไ่ด”้ อนุกูลตอบเมื่อถูกถามถึงที่มาท่ีไปของการที่เด็กโรงเรียนวัดท่ีมาจากตา่งจังหวัดคนหนึ่ง ต้องไปเรยีน
วิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรอินเตอร ์

ใช้ชีวิตอยู่กบัสังคมที่แวดล้อมด้วยเพื่อนระดับลูกเศรษฐีได้ 2 ปี เขาก็พบว่าสังคมตรงนั้นแปลกแยกตามชนช้ันเกินกว่าท่ีตนเองจะใช้
ชีวิตอยู่ได้ ประกอบกับถึงเวลาที่ตอ้งไปเรียนที่ประเทศอังกฤษตามทีห่ลักสตูรก าหนด อนุกูลตดัสินใจหยุดเรยีนพร้อมด้วยบาดแผล
ในใจท่ีท าให้ครอบครัวต้องสูญเสียที่ดินท ากินโดยที่ตัวเองไมส่ามารถเรียนจบไดต้ามที่บอกกับทางบ้านไว้ 

“ยากมากที่จะบอกว่าเกดิอะไรขึ้นกับชีวิตเรา ยอมรับตัวเองไม่ได้ มนัท าให้ผมเก็บตัว ขอแม่บวช แต่แม่ไม่ยอม”    

เมื่อไมไ่ด้บวช เขายังเลือกที่จะรักษาแผลใจด้วยการศึกษาธรรมะกับชมรมพุทธสายกรรมฐานท่ีรุ่นพี่กลุม่หนึ่งในสถาบันการศึกษา
เดียวกันเพิ่งเริม่ก่อตั้งขึ้นมา เขาใช้เวลากว่า 1 ปีเต็มเดินทางศึกษาและปฏิบตัิธรรมกับวัดป่าสายกรรมฐานท่ัวประเทศ ควบคู่กับการ
อ่านพระไตรปิฎก จนสามารถรวบรวมก าลังใจในการศึกษาเรียนรู้ในระบบอีกครั้ง และสามารถสอบเขา้ศึกษาด้านสังคมศาสตร์
เกี่ยวกับ area studies ที่คณะสหวิทยาการสังคมศาสตร์ สาขาอนุภาคลุ่มน ้าโขงศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 



ผมต้องปรับตัวอยู่ปีสองปีเลยครับ ท าความเข้าใจกับมนุษย์ที่มคีวามดราม่าอยู่ตลอด ในสายสังคมศาสตร์นี่ผมไปไม่เป็นเลย คือเรา
เรียนวิศวะมา ไมต่้องคิดตีความกบัอะไรมาก ไมต่้องเชื่อมโยงกับอะไรมาก เรียนฟสิิกส์ก็ท าโจทย์ให้เสร็จ แต่พอมาเรียนสาย
สังคมศาสตร์ มันท าใหเ้ราได้ thinking ไดเ้รียนรู้โลกแห่งความจริง โลกปัจจุบัน โลกอะไรหลายๆ อย่าง การเมือง สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม ผมมโีอกาสขอทุนตั้งแต่ปีแรกเลย เพราะที่บ้านไม่เหลืออะไรแล้ว 
แม้ผลการสอบทุนการศึกษาในปีแรกจะมีชื่อของอนุกุลแสดงอยู่ในบัญชีรายชื่อผูไ้ด้รับทุนจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ให้ศึกษาต่อด้าน Folklore ตั้งแต่ระดับปรญิญาตรีจนถึงปริญญาเอก แตสุ่ดท้ายเขาก็โดนยกเลิกทุน  “เกรด
เทอมแรกออกมาอีกคนได้ 4.00 ของผมได้ 3 กว่า” เขาตอบเมื่อถูกถามถึงสาเหตุที่ถูกบอกยกเลิกทุนภายหลังเรียน 

จบด้วยทุน Agon Shu Foundation ประเทศญีปุ่่นท่ีเขาขวนขวายได้มาในภายหลัง อนุกูลตดัสินใจกลบับ้านเกิดพร้อมด้วยความรู้
ที่เขาเรียกว่า “ดาวน์และดาร์ก” ด้วยบาดแผลจากระบบการศึกษา และประสบการณ์ที่ไมสู่้ดีนักกับบริษัทใหญ่ระดับประเทศท่ีเขา
ได้ฝึกงานระหว่างเรียน “ผมอยู่ในองค์กรใหญ่ แต่การจดัการ human resource ไม่ดีเลย ก็เลยเห็นว่าท าไปแล้วเครียด ไมม่ี
ความสุข ท าไปแล้วไม่รู้ว่าท าอะไรอยู่ในองค์กรที่คนในอยากออกคนนอกอยากเข้า ก็เลยตัดสินใจไม่ท างานต่อ” 

วันแรกที่ตัดสินใจกลับบ้านอนุกลูมีความฝันอยากสร้างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะเติบโตไปด้วยกนับนวิถีเศรษฐกิจ เขาเริ่มต้น
ความฝันด้วยการท าโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยได้รบัเงินทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การไดส้ัมผัสกับระบบส่งเสริมการเกษตรอย่างครบวงจรก่อให้เกิดความเข้าใจใหม่ๆ 
เขามองเห็นว่าโครงสร้างระบบการเกษตรของประเทศท าให้ชาวนาผู้ผลิตต้องแบกรับความเสี่ยงและอยู่กับความจนต่อไป และยังได้
มองเห็นความจริงประการส าคญัวา่คนท่ีแก้ปัญหาเรื่องชาวนาในเชิงนโยบายไม่เคยท านามาก่อน ไม่เคยอยู่ในจุดที่เป็นชาวนา 
สุดท้ายเขาพาตัวเองกลับสู่รากเหง้าของครอบครัวคือการเป็นชาวนาด้วยการเช่าท่ีคนอ่ืน 

  



แทนการปลูกข้าวสายพันธ์ุที่ไดร้ับการสนับสนุนจากภาครัฐ อนุกูลเลอืกท าในสิ่งท่ีบรรพบุรุษชาวนาไทยเช่ียวชาญคือการปลูกพืช
หลากหลายสายพันธ์ุด้วยการออกเสาะหาข้าวสายพันธ์ุต่างๆ และเริ่มขยายพันธุ์ข้าวเองเพื่อเก็บพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองให้มากท่ีสดุ 
เขาพบว่าข้าวสายพันธ์ุพื้นเมืองที่สามารถปลูกได้ในปัจจุบันมีถึงกว่า 50 สายพันธ์ุ แต่ในท้องตลาดกลับมีข้าวขายเพียง 5-6 สายพันธ์ุ
เท่านั้น 

การเซฟพันธุกรรมเป็นนวัตกรรมข้ันสูงแต่มันอยู่ในระดับท่ีเกษตรกรท าเองได้ไม่ต้องจบพันธุวิศวกรรม ในตลาดมีสายพันธ์ุข้าวน้อย
เกินไป การท าตลาดข้าวของเราก็เลยเล็กตามไปด้วย ถ้าไมม่ีพันธุกรรมที่แตกต่างจากคนอ่ืน เราแข่งกบัคนอ่ืนไม่ได้หรอกเพราะเรา
ท าน้อย 
อนุกุลด าเนินกิจการ Flokrice อันเป็นบริษัทค้าข้าวท่ีเขาตั้งกับเพ่ือนๆ ด้วยการสร้างเครือข่ายกับชาวนาที่มีข้าวพื้นเมืองทั่วประเทศ 
รวมกลุม่ชาวนาได้ประมาณ 20 กลุ่ม กลุม่ละ 20-30 ครอบครัว เป้าหมายทางการตตลาดของเขาไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศแต่รวมถึง
ตลาดต่างประเทศท่ีเขาใช้ทั้งเทคโนโลยี IT สมัยใหม่ ท้ัง แอพพลิเคช่ัน เฟซบุ๊ค  และแผนการตลาดแบบบ้านๆ เข้ามาผสานกัน 

 

“ผมก็ไปออกงานแฟร์ทั่วไปเหมือนท่ีเขาท ากัน แต่เอาหม้อหุงข้าวไปด้วย” เขาเลา่ถึงเทคนิคท่ีใช้ในการแนะน าข้าวพ้ืนเมืองให้คน
ต่างประเทศรู้จัก นอกจากพาข้าวออกไปสู่คนข้างนอก อนุกูลพาคนข้างนอกเข้ามาสู่ข้าวของเขาด้วยการจัดชิมข้าวข้ึนในฟาร์ม
ตนเอง คนที่เข้าร่วมชิมมีทั้งเชฟ คนกินข้าวทั่วไป พ่อค้า ซึ่งเขาจัดไมบ่่อยครั้งนัก  



เมื่อถามถึงเคลด็ลับส าคญัที่ท าให้คนท่ีไม่ได้เรียนด้านพันธุกรรม การเกษตรหรือธุรกิจโดยตรงมาแต่สามารถท าให้ Folkrice มีที่ยืน
ในตลาดข้าวต่างประเทศไดจ้นมีออเดอร์หลักพันตัน ค าตอบของเขาคือ “ต้องท าได้ โจทย์มันต้องท าได”้ ในหัวของเขาไม่เคยมีค าวา่
ท าไม่ได้ และความเป็นเป็นไปได้ของเขาถูกรังสรรค์ขึ้นพร้อมความสขุ 

 

“ความสุขของผมคือการได้คิด ได้ลงมือท าในสิ่งท่ีตัวเองอยากท าท้ังหมดเลย มันเป็นความสขุ มันเป็นการมอบความสุขในทุก
ช่วงเวลาแต่ละช่วงของชีวิตมากๆ เลย ผมยินดีกับการลงมือท าในทุกๆ กิจกรรมของชีวิต มันคือความสุขผมมากๆ เลย จะ
บอกว่าเอาแต่ใจ จะบอกว่าเห็นตัวเอง คือเรามีสิทธิ์ที่จะเห็นบางอย่าง รับผิดชอบบางอย่าง ถ้ามันท าให้ชีวิตเราเป็นเรา หรือ
เรายังอยู่ในแก่นในแกนที่เราจะอยู่ในความหมายความเชื่อของชีวติตัวเองอยู่ ผมท า” 

ขอบคุณภาพจากเฟสบุ๊ค อนุกูล ทรายเพชร และ Folk rice มา ณ ที่น้ีด้วยค่ะ 

 


